



nhận thẻ Mastercard® trả trước để nhận dịch vụ *chăm sóc* mà quý vị cần!



Thực hiện các mục tiêu sức khỏe có thể giúp quý vị nhận **Phần Thưởng Sức Khỏe**.



\$25 cho khám sức khỏe thường niên

Nhận tới \$100 cho các thăm khám và sàng lọc khác



tới \$75

Chích ngừa từ sơ sinh tới 24 tháng tuổi



tới \$230

Khám định kỳ cho em bé sơ sinh tới 30 tháng tuổi

Các bà mẹ có thể được nhận đến \$250 - cùng với bộ đồ dùng cho trẻ sơ sinh

Hãy đảm bảo rằng quý vị đã điền biểu mẫu Thông Báo Mang Thai. Quý vị có thể nhận \$100 trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên hoặc \$50 trong ba tháng thai kỳ thứ hai-chỉ cần điền biểu mẫu.

Bắt đầu nhận thưởng ngay!

- 1 Đăng nhập vào cổng thông tin Healthy Rewards (Phần Thưởng Sức Khỏe) bằng cách quét mã QR, hoặc truy cập [ILmeridian.com/HealthyRewards](https://www.ilmeridian.com/HealthyRewards). Nếu quý vị không có tài khoản, quý vị có thể tạo tài khoản mới.
- 2 Xem danh sách các hoạt động sức khỏe dành riêng cho quý vị. Làm theo các hướng dẫn để nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe này.
- 3 Quý vị sẽ nhận được một thẻ Mastercard® trả trước mỗi khi hoàn thành một hoạt động hợp lệ.





**Quý vị có câu hỏi? Hãy gọi cho chúng tôi.
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.**

Dịch Vụ Hội Viên Meridian

866-606-3700 (TTY: 711)

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều

Dịch Vụ Ghi Danh Khách Hàng Illinois sẽ gửi quý vị thông tin về các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe của quý vị kịp thời để quý vị chọn lựa và trong thời gian Ghi Danh Mở.

Các phần thưởng và hành động vì sức khỏe đều phụ thuộc vào tiêu chuẩn cho các hoạt động cụ thể, khác nhau đối với mỗi người. Các thành viên có thể không đủ tiêu chuẩn cho tất cả các hoạt động sức khỏe. Thời gian đổi thưởng bắt buộc nằm trong năm chương trình hiện tại. Các phần thưởng có thể được quy đổi trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình.

Thẻ/Thẻ Điện Tử được phát hành bởi MetaBank®, N.A., Thành Viên FDIC, theo giấy phép của Tập Đoàn Mastercard Quốc Tế. Mastercard là nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền và thiết kế hình tròn là nhãn hiệu của Tập Đoàn Mastercard Quốc Tế. Không được sử dụng tiền mặt hoặc thanh toán định kỳ. Thẻ phải được kích hoạt trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận thẻ. Tiền trợ cấp sẽ không được gửi vào thẻ cho tới khi thẻ được kích hoạt. Nếu thẻ không được kích hoạt trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận thẻ, nó sẽ trở thành vô hiệu và chủ thẻ bắt buộc phải liên hệ với Meridian để xem các lựa chọn thay thế. Thẻ/Thẻ Điện Tử không thể được sử dụng tại các cửa hàng bán Rượu, Thuốc Lá hoặc Súng. Thẻ có thể được sử dụng tại một số điểm chấp nhận thẻ Ghi Nợ Mastercard. Thẻ điện tử có thể được sử dụng tại một số điểm bán hàng trực tuyến, đặt hàng qua điện thoại/bưu điện hoặc tại các cửa hàng chấp nhận ví di động. Thẻ/Thẻ Điện Tử có thời hạn sử dụng tối đa 12 tháng kể từ ngày kích hoạt thẻ; tiền trợ cấp không hết hạn và có thể vẫn còn sau ngày hết hạn, có thể mất phí. Có áp dụng các điều khoản và điều kiện. Hãy xem Thỏa Thuận Chủ Thẻ.

Meridian tuân thủ pháp luật dân quyền Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Español (Spanish): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al **866-606-3700 (TTY: 711)**.

Polski (Polish): UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer **866-606-3700 (TTY: 711)**.